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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร ์
ครั้งที่ 4/2568 

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2568 
ณ ห้องพยคัฆา ชั้น 6 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองค า 

-------------------------------- 5 

ผู้มาประชุม  
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์          ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต  ชูคันหอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์วีรพล  ทวีนันท ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ     รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์  กรรมการ 10 

5. รองศาสตราจารย์นฤพนธ์  ค าพา ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน  แก่นค้างพล ูผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์ประจ า กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์จารุวรรณ ค าพา ผู้ทรงคุณวุฒิทีม่าจากอาจารย์  กรรมการ 

      กลุ่มผูส้อนรายวิชาทางคลินกิ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  สุวรรณโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิทีม่าจากอาจารย์  กรรมการ 15 

      กลุ่มผูส้อนรายวิชาทางปรีคลินิก 
9. นายกฤษณชัย  แก้วสกลุธรรม  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ  กรรมการและ 

        เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม  

1. รองศาสตราจารย์สุวิทย์ อุปสัย  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา กรรมการ 20 

                                                               (อยู่ในระหว่างการอนุมัติลาออกจากต าแหน่ง) 
  
เริ่มประชุมเวลา   13.00  น. 

ประธานให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบองค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้25 

 
 
 
 
 30 
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ระเบยีบวาระที่  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
 1) งานบญุเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานบุญเดือนห้า แห่พุทธ
บูชา สมมาอาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2568 ในวันที ่9 เมษายน พ.ศ. 2568 โดยคณะได้น าขบวน5 

แห่พุทธบูชาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยมีบุคลากรและนักศกึษาต่างชาติเข้าร่วมงานประมาณ 50 คน ในส่วนของคณะ
จะมีการสรงน ้าพระพทุธรูป ณ กองบริหารงานคณะ ชั้น 5 ซึ่งรองศาสตราจารย์จารุวรรณ ค าพา สอบถามว่าได้เชิญ
ผู้เกษียณอายุราชการมาร่วมงานหรือไม่ ประธานแจ้งว่าทราบอย่างไม่เป็นทางการว่าอดีตคณบดีและผู้เกษียณส่วนใหญ่
ติดภารกิจ จึงมีเพียงกิจกรรมการสรงน ้าพระพุทธรูปเพียงอย่างเดียว 

2) รายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากร 10 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้บุคลากรด าเนินการ
ตรวจสอบ ปรับแก้ไขเกณฑ์ประเมิน และยืนยันเกณฑ์การประเมินในระบบ MIS PD ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 
2568 เพื่อที่จะได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ MIS PD ภายในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ต่อไป 

3) การตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2567 ในระบบ KKU-ERP 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 15 

2567 ในระบบ KKU-ERP รายงานงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 โดยให้แจ้งเป็นหนังสือตอบไปที่
กองคลัง ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2568 

มติที่ประชุม รบัทราบ  
 

1.2 การสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  20 

ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับปฏิทินการสรรหา
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 โดยมหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการ  
สรรหาคณบดเีรียบร้อยแล้ว โดยในครั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาคณบดีได้ก าหนดแนวทางมีการแสวงหาผู้ที่
เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งคณบดี 3 วิธีการ ดังนี้ 
  1) คณะกรรมการเสาะแสวงหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้วทาบทามให้เข้าสู่กระบวนการสรรหา 25 

2) ผู้ที่ประสงคจ์ะเข้าสู่กระบวนการสรรหายืน่สมัครเข้าสู่กระบวนการตามวิธีที่คณะกรรมการ 
สรรหาก าหนด และ 

3) บุคคลที่บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์เห็นว่ามีความเหมาะสมเสนอชื่อ โดยมีก าหนดให้
บุคลากรเสนอชื่อได้ในระหว่างวันที่ 9 – 22 เมษายน พ.ศ. 2568 



3 

ทั้งนี้ ได้ส่งเอกสารประกอบการสรรหาคณบดีให้กับบุคลากรทุกคนผ่านทางอีเมลของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/safym8 และในวันที่ 13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการสรรหาจะเข้าพบปะผู้บริหารและบคุลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
เพื่อแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยบุคลากรสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งแบบออนไซต์ ณ ห้องประชุมสุณีรัตน ์ เอี่ยม
ละมัย และแบบออนไลน์ ซึ่งจะแจ้งให้ที่บุคลากรทราบต่อไป 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน แก่นค้างพลู กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิสอบถามว่า ในวันที่ 13 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2568 ในช่วงที่มีการพบปะบุคลากร สามารถให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาเสนอวิสัยทัศน์ได้
หรือไม่ ซึ่งผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะแจ้งว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการด าเนินการของคณะกรรมการสรรหา  
ในส่วนของการแสดงวิสัยทัศนเ์ป็นขั้นตอนภายใน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาไม่ได้ก าหนดว่าต้องให้มีการแสดงวิสัยทัศน์  

รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิสอบถามว่า ลักษณะการจัดกิจกรรมพบปะ10 

บุคลากรจะมีลกัษณะอย่างไร ซึ่งผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะแจ้งว่า จากที่ได้สอบถามคณะที่มีการสรรหา
คณบดีไปแล้ว ได้ข้อมูลว่าคณะกรรมการสรรหาจะเข้าพบปะและสอบถามข้อมูลของบุคลากรเพ่ือให้ได้ข้อมูลความ
ต้องการในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการสรรหาคณบดีของบคุลากร และต้องการให้บคุลากรให้มีโอกาสแสดงความคดิเห็นต่อ
คณะกรรมการสรรหาด้วย 

มติที่ประชุม รบัทราบ 15 

 
1.3 การจัดงานวันคลา้ยวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2568 

ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
คณะ เป็นปีที่ 39 โดยมีก าหนดจัดในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการประชุมครั้งแรกในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568                              20 

                   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
1.4 การจัดงานสัมมนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2568 

          ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการส ารวจแสดงความ
คิดเห็นของบุคลากรผ่าน Google form ว่าประสงค์จะไปสัมมนาและทศันศึกษาในทีใ่ด ซึ่งผลการส ารวจมีดังนี้ 25 

                     1) ผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 64 คน 
                     2) ประสงคไ์ปชายทะเล ร้อยละ 42.2  

  3) ประสงค์ไปประเทศเวียดนาม (เว้ ฮอยอัน) ร้อยละ 43.8 
 4) ประสงค์ไปที่อื่นๆ ร้อยละ 14.0 

https://kku.world/safym8
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ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทกัท้วงว่า การเปิดให้แสดงความคิดเห็นดังกล่าวอาจด าเนินการอย่าง
ไม่ทั่วถึง เนื่องจากเปิดใหแ้สดงความคดิเห็นในกลุ่มไลน์ของคณะเพยีงอย่างเดียว ไม่ได้ส่งไปทางอีเมลของบุคลากรด้วย 
และเวลาในการแสดงความคิดเห็นค่อนข้างกระชั้นชิด จึงควรจะมีการส ารวจใหม่โดยสง่แบบส ารวจไปทางอีเมลของ
บุคลากรทุกคน อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้หารือในประเด็นน้ีอย่างหลากหลาย ประธานจึงมอบให้ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานคณะไปพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเลือกสถานที่อีกครั้งหน่ึง 5 

                   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
1.5 สรุปรายงานค่าใช้จา่ยงบประมาณเงนิรายได้ ประจ าเดือนมีนาคม 2568 

   เนื่องจากภารกิจด้านการเงินและบัญชี ยังเตรียมเอกสารไมเ่รียบร้อย เลขานุการจึงขอถอนวาระน้ี
จากที่ประช3ุม 10 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
1.6 เรื่องเวียนที่คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบแล้ว 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบเรื่องเวียนที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้ว 
ดังนี้  15 

1) รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (มคอ.2) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 โดยมีรายละเอียดตาม

เอกสารแนบทา้ยการประชุม  https://kku.world/0ov39n 

2) รับรองการส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าภาค

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567 จ านวน 30 ราย ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 26 20 

มีนาคม พ.ศ. 2568 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 

https://kku.world/y4pu35  

3) การก าหนดกรอบอัตราก าลัง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2569 ซึ่งที่ประชุม

เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ

ประชุม https://kku.world/hzwmss  25 

4) รับรองการส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าภาค

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567 จ านวน 37 ราย ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 2

เมษายน พ.ศ. 2568 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 

https://kku.world/csxv92  

https://kku.world/0ov39n
https://kku.world/y4pu35
https://kku.world/hzwmss
https://kku.world/csxv92


5 

 

 

5) รับรองการเกรดระดับวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย  

    ปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม       

    https://kku.world/qoyazr ดังนี ้5 

     - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 23 ราย  

     - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 4 ราย 

  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568 ยกเว้นรายนายเสกฐชนม์ เพิ่มเยาว์     

  รหัสนักศึกษา 645180003-3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งต้องผ่านคณะกรรมการบริหาร    

  หลักสูตรก่อน เนื่องจากไม่มีความคืบหน้าในการท าวิทยานิพนธ ์ซึ่งในกรณีของเสกฐชนม์  10 

  เพิ่มเยาว์นี้ จะน าไปพิจารณาในวาระที่ 4.3 ในคราวประชุมนี้ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.7  ค าสั่งและประกาศที่ออกบังคับใช้ในรอบเดือนมนีาคม - เมษายน พ.ศ. 2568 
   ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงค าสั่งและประกาศที่ออก
บังคับใช้ในรอบเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2568 โดยมีจ านวน 23 ค าสั่ง โดยมีรายละเอียดตาม15 

เอกสารแนบทา้ยการประชุม https://kku.world/q7u1bg    
   รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพาได้สอบถามถึงค าสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ 41/2568 ลงวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ซึ่งแต่งต้ังรองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ เป็นกรรมการด าเนินการบริหารองค์กรที่
เป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 2568 เพิม่เติม ว่าคณะกรรมการชุดนี้ท าหน้าที่เกี่ยวกับอะไร ซึ่งผู้อ านวยการกอง
บริหารงานคณะแจ้งว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เข้าสู่กระบวนการด าเนินการ20 

บริหารองค์กรที่เป็นเลิศ โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินการในแต่ละระดับขึ้น จึงจ าเป็นต้องตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้น และ
เนื่องจากรองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านนี้ เมื่อได้พ้นจากต าแหน่งบริหาร
แล้ว จึงได้แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการชุดดังกล่าวเพิ่มเติม 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 25 

1.7 ผลการตรวจภายในของกองตรวจสอบภายใน 
 ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการตรวจสอบภายในของ

กองตรวจสอบภายใน ซึ่งได้สุม่ตรวจประจ าปีทุกหน่วยงาน ซึ่งในปีงบประมาณนี้ กองตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบ
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ และได้รายงานผลให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบใน

https://kku.world/qoyazr
https://kku.world/q7u1bg
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แต่ละโครงการที่ถูกตรวจสอบตลอดจนผู้ที่สนใจ ในวันที ่2 เมษายน พ.ศ. 2568  ทั้งนี ้กองตรวจสอบภายในได้ส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์และให้คณะชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ ้าอีกในอนาคต ภายในวันที่ 7 
พฤษภาคม พ.ศ.2568 โดยประเด็นที่กองตรวจสอบภายในพบว่าคณะยังมีการควบคุมภายในที่ไม่เป็นไปตามมหาวิทยาลัย
ก าหนด ดังนี ้

1) โครงการประชุมวิชาการสัตวแพทย์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 24 ประจ าปี 2567 5 

2) โครงการรถสัตวแพทย์เคลื่อนที่ 

3)   การบริหารคลังสินค้า (ยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุวิทยาศาสตร์ 
ทั้งนี้ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า จากประเด็นที่กองตรวจสอบ

ภายในตรวจพบเป็นการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องของบุคลากรและผู้ที่ควบคมุก ากับดูแล (Human error) ซึ่งได้ให้

บุคลากรที่รับผดิชอบในแต่ละส่วนได้ช้ีแจงเบ้ืองต้นในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2568 แล้ว 10 

 รองศาสตราจารย์จารุวรรณ ค าพา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้สอบถามว่าคณะมีแผนการด าเนินงาน

อย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดปญัหาเดิมซ ้าอีก โดยเฉพาะโครงการประชุมวิชาการสัตวแพทยร์ะดับนานาชาต ิ ซึ่งจะจัดอีกครั้ง

ในเดือนกรกฎาคม 2568   ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ให้ข้อมูลว่าในวันที่กองตรวจสอบภายในเข้ารายงาน 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนได้รับทราบและหาทางแก้ไขแล้ว อยา่งไรก็ตามจะมีการประชุมสรุปแนวทางการ

แก้ไขปัญหาไมใ่ห้เกิดขึ้นต่อไป 15 

 มตทิี่ประชุม รับทราบ และให้สืบเนื่องในคราวประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม  พ.ศ. 2568  ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการ20 

แก้ไขหลายแหง่ จึงให้เลขานกุารแก้ไขตามข้อเสนอของที่ประชุม แล้วให้พิจารณารับรองในคราวประชุมครั้งถัดไป 
มติที่ประชุม ให้รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2568 ในคราวประชุมครั้งถัดไป 

 
ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การจัดสรรทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา พ.ศ. 2567 ของสัตวแพทยสภา 25 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สืบเนื่องเรื่องการจัดสรรทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับ
ทุนการศึกษา พ.ศ. 2567 ของสัตวแพทยสภา โดยได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว มีนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่ผ่านการ
คัดเลือก จ านวน 8 ราย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/2mpig1  
  มติที่ประชุม รับทราบ 

https://kku.world/2mpig1
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 3.2 ความคืบหน้าในการจัดประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 26 (KVAC25) 
  ประธานให้รองคณบดฝี่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สืบเนื่องเรื่องความคืบหน้าในการจัดประชุมวิชาการ
ทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 26 (KVAC25) ว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการท าหนังสือเชิญวิทยากร โดยรอง
ศาสตราจารย์จารุวรรณ ค าพา ได้เสนอให้น าขอ้มูลที่ได้จากการตรวจสอบภายในมาแก้ไขการด าเนินการด้วย ซึ่งรองคณบดี
ฝ่ายวิจยัและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่าจะได้มีการประชุมคณะท างานที่เกี่ยวข้องต่อไป 5 

  มติที่ประชุม รบัทราบ และให้สืบเนื่องในคราวประชุมครัง้ต่อไป 
 
 3.3 อัตราค่าบริการศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว ์
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องเรื่องอัตราค่าบรกิารของศูนย์ชนัสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว ์
ว่ายังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ยังไม่ได้เทียบเคียงอัตราค่าบริการกับห้องปฏิบัติการอื่น10 

ตามค าแนะน าของมหาวิทยาลัย ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่า เรื่องนี้ได้สืบเนื่องเป็นระยะ
เวลานานแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า รวมถึงโครงสร้างของศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ ซึ่งยังไม่ชัดเจน ทั้งนี้ 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะแจ้งว่าสามารถตั้งเป็นในรูปคณะกรรมการได ้แต่หากจะตั้งเป็นหน่วยงานตามโครงสร้าง
ของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องก าลังคน ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา เสนอ
ให้ผู้บริหารคณะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์วินิจฉัยและชนัสูตรโรคสัตว์ แล้วน าเสนอให้ที่ประชุม15 

ทราบอีกครั้ง 
  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การบริการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตวใ์นปัจจุบัน 
โรงพยาบาลได้แก้ปัญหาให้ศนูย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ไปพลางก่อน โดยใช้อัตราค่าบริการเดิม ในส่วนของการ
ส่งเคสมาตรวจ จะมีการหารือกับผู้ปฏิบัติอีกครั้งว่าจะมีวิธีการด าเนินการอย่างไร 
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้ผู้บริหารคณะน าไปพิจารณาแนวทางการแก้ปญัหาทั้งอัตราค่าบริการ20 

และโครงสร้างศูนย์วินิจฉัยและชนัสูตรโรคสัตว์ และให้สบืเนื่องในคราวประชุมครั้งต่อไป 
 

3.4 สรุปการจดัการแข่งขันกีฬาสัตวแพทยส์ัมพันธ์ ครั้งที ่32 
ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องเรื่องสรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬาสัตวแพทย์

สัมพันธ์ ครั้งที ่ 32 ซึ่งมหาวทิยาลัยขอนแกน่เป็นเจ้าภาพ โดยได้น าเสนอข้อมูลจากโปรแกรม Canva ซึ่งเป็นไฟล์25 

น าเสนอโดยละเอยีด ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้สรุปข้อมูลโดยย่อแล้วให้น าเสนอให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง 
มติที่ประชุม รบัทราบ และให้สืบเนื่องในคราวประชุมครัง้ต่อไป 

 
  
 30 
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3.5 ความคืบหน้าในการด าเนนิการแอปพลิเคชนั 
ประธานใหผู้้อ านวยการกองบรหิารงานคณะ สืบเนื่องความคืบหน้าในการด าเนินการแอปพลิเคชัน ว่าไม่

สามารถติดต่อบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันได้ ซึ่งรองศาสตราจารย์จารุวรรณ ค าพา ขอให้ระบุรายละเอียดในการ
ติดต่อและบันทึกไว้เป็นหลักฐานในการติดตาม และรองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา เสนอว่านอกจากติดตาม VM 
Application แล้ว ยังมีแอปพลิเคชันลัมปิสกินและแอปพลิเคชัน Smart Farming ที่ยังต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม 5 

ซึ่งประธานแจ้งว่าแอปพลิเคชันลัมปิสกิน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นจะน าไปพัฒนาต่อเพื่อให้สอดคล้องกับ
การใช้งานของเจ้าหน้าที่  และผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะแจ้งว่าแอปพลิเคชัน Smart Farming เป็น Pilot Project 
(โครงการน าร่อง) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการน า Smart Farming มาใช้ในฟารม์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว ์

มติที่ประชุม รบัทราบและใหต้ิดตามในคราวประชุมครั้งถัดไป 
  10 

 3.6 รถสัตวแพทย์เคลื่อนที ่
   ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่องเรื่องรถสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ใน 2 
ประเด็น ดังน้ี 

1) ประเด็นจากการตรวจสอบภายในตามรายละเอียดข้อ 1.8 ซึ่งขณะนี้บุคลากรได้
แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการก าหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ประกอบ และ15 

ได้ด าเนินการออกเลขครุภัณฑ์แล้ว ในส่วนอื่นๆ เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการได้รับทราบ
ข้อผิดพลาดแล้ว และจะใหท้ ารายงานแจ้งกองตรวจสอบภายในต่อไป 

2) การจดทะเบียนรถสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากขนส่ง
จังหวัดขอนแก่น ได้ระงับการจดทะเบียนรถยนต์ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมี
รถยนต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ต่อทะเบียนให้ถูกต้อง ซึ่งได้มีหนังสือ20 

ไปยังผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีให้ด าเนินการติดตามแก้ไขแล้ว 
รองศาสตราจารยน์ฤพนธ์ ค าพา เสนอว่า ควรจัดท าแผนการใช้รถสัตวแพทย์เคลื่อนที่ 

ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งประธานแจ้งว่ามีความยินดีเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการบริการ
สุขภาพสัตว์ด้วย 
  มติที่ประชุม รบัทราบ และให้สืบเนื่องในคราวประชุมครัง้ต่อไป 25 
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 3.7 โครงการ OIE OSU-KKU AID1-C Project 
  ประธานได้สืบเนื่องเรื่องโครงการ OIE OSU-KKU AID1-C Project โดยรองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักด์ิ 
ฉวีราช ได้จัดท า Gap Analysis of D1 Competency for the Vet KKU Curriculum โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/qb2w5c  ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าการจัดท า Gap Analysis 
ไม่ได้เป็นสรุปผลการด าเนินงาน ซึ่งควรจะมีผลของความร่วมมือระหว่างสถาบัน รวมถึงกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 5 

จึงขอให้น าสรปุผลการด าเนินงานอีกครั้งในคราวประชุมถัดไป 
  มติที่ประชุม รบัทราบ และให้สืบเนื่องในคราวประชุมครัง้ต่อไป 
 
 3.8 การตั้งกรอบอัตราก าลัง ปีงบประมาณ 2569 
   ประธานใหผู้้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่องเรื่องการตั้งกรอบอัตราก าลัง 10 

ปีงบประมาณ 2569 ซึ่งได้ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว โดยขอตั้งกรอบอัตราก าลังสายวิชาการ จ านวน 14 อัตรา และ
สายสนับสนุน จ านวน 14 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/6ojtzn 
   ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา ไดห้ารือที่ประชุมในกรณีอัตราก าลังที่คณะได้รับ
การจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2568 จ านวน 5 อัตรา ว่าตามมติคณะกรรมการอัตราก าลังบุคลากร
สายวิชาการ ก าหนดให้แต่ละกลุ่มวิชาที่ได้รับการจัดสรรอัตราก าลัง มีระยะเวลาในการประกาศหาผู้มีคุณสมบัติเป็น15 

ระยะเวลา 3 เดือน หากไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติมาสมัคร กใ็ห้เลื่อนไปยังกลุ่มวิชาที่ได้ส ารอง ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาปรีคลินิก 
แต่จากที่ได้ศึกษาประกาศของมหาวิทยาลัย หากประกาศรับสมัครจ านวน 3 ครั้ง และเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 
เดือนแล้วยังไม่มีผู้สมัคร กส็ามารถลดคุณสมบัติโดยไม่ต้องส าเร็จการศกึษาในระดับปริญญาเอกได้ ที่ประชุมจะ
พิจารณาในประเด็นนี้ด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ เห็นว่าหาก
ต้องการปรับเปลี่ยนมติ ควรน าไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ 20 

  มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
 3.9 ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามแผนงานค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินสวัสดิการ) 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่องเรื่องการเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้าม
แผนงานค่าใช้จ่ายบุคลากร โดยได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอนของ 25 

มหาวิทยาลัย 
  มติที่ประชุม รบัทราบ 
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 3.10 ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามแผนงาน โครงการพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์รองรับการ
ปรับเปลี่ยนอตัราก าลังตามความต้องการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่องโครงการพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์
รองรับการปรับเปลี่ยนอัตราก าลังตามความต้องการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาเอก โดยได้ 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 5 

  มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
 3.11 ขอรับทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติจากกองการต่างประเทศ 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์สืบเนื่องขอรับทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนา
วิชาการระดับนานาชาติจากกองการต่างประเทศ โดยยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากอยูใ่นระหว่างรอข้อเสนอแนะจาก10 

กองตรวจสอบภายใน เพื่อจะได้ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 
  มติที่ประชุม รบัทราบและใหร้องคณบดีฝา่ยวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ด าเนินการขอรับทุนให้ทัน
ตามก าหนดของฝ่ายวิจัยต่อไป 
 
 3.12 รับรองเกรดรายวิชาเตรียมสหกิจ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567 15 

ประธานให้ผู ้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่องการรับรองเกรดรายวิชาเตรียมสหกิจ      
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567 โดยได้ด าเนินการส่งข้อมูลให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว  
  มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
 3.13 ขออนุมตัิจัดซื้อเครื่องปรับอากาศกลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์ จ านวน 4 เครื่อง 20 

ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่องการขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศกลุ่ม
วิชาวิทยาการสืบพันธุ์ จ านวน 4 เครื่อง ในงบประมาณ 208,000 บาท  โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
 3.14 ขออนุมตัิจัดซื้อโปรเจคเตอร์ และโทรทัศน์ LED อย่างละ 1 เครือ่ง 25 

ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่องการขออนุมัติจัดซื้อโปรเจคเตอร ์ ในงบประมาณ 
54,000 บาท และโทรทัศน์ LED อย่างละ 1 เครื่อง ในงบประมาณ 35,000 บาท  โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ตามระเบียบพัสดุ 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
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ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องพิจารณา 
 4.1 เสนอเปลีย่นแปลงผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เกตุมณี เสนาพันธุ์ เป็น รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ โดยมี5 

ผลตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/t9loos 
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา 2 
ประเด็น ดังน้ี 

1. การให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567 น่าจะคลาดเคลื่อน เนื่องจากผู้ช่วย10 

ศาสตราจารย์ศริญญา ฤกษอ์ยู่สุข ได้ลาออกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในเดือนกุมภาพันธ์ 

2567 ดังนั้น ในภาคการศึกษาปลาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริญญา ฤกษ์อยู่สขุ ยังปฏิบัติงานอยู่ 

2. รายละเอียดในข้อ 1 ตามเอกสาร สมอ.08 ระบุว่าหลักสูตร อยู่ในระหว่างการรอรับทราบ

จาก สกอ. ทั้งๆ หลักสูตรไดป้รับปรุงใน พ.ศ. 2563 ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่า

กระบวนการรับทราบหลักสตูรของ สกอ. มีความล่าช้า 15 

  อย่างไรก็ตาม ประธานใหร้องคณบดฝี่ายวิชาการน าข้อมูลตามที่รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา  
ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วให้เสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป  
  มติที่ประชุม ให้น ากลับไปทบทวนและให้เสนอทีป่ระชุมพิจารณาในคราวประชุมครัง้ถัดไป 
  
 4.2 ย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณเงินแผน่ดิน ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ เป็น อาจารย ์20 

  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอใหท้ีป่ระชุมพิจารณาย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 
งบประมาณเงินแผ่นดิน ราย นายสัตวแพทย์สมพงษ์ หอยสังข์ ต าแหน่ง สัตวแพทย์ ระดับช านาญการ เป็น พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยได้ผ่านการคัดเลือก ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 8/2565) ลงวนัที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
โดยได้คะแนนรวมทุกส่วน จ านวน 96.40 คะแนน ทั้งนี ้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน  25 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/53qiao   
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   มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสม พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดในประกาศฉบับดงักล่าว จึงเหน็ชอบให้ย้ายนายสัตวแพทย์สมพงษ์ หอยสังข์ เปน็ พนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินงบประมาณแผ่นดิน สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย ์สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จะให้ฝ่ายเลขานุการ
ด าเนนิการเสนอมหาวิทยาลัยตามกระบวนการต่อไป 
 5 

 4.3 การใชส้ัญลักษณ์ S เป็น 0 
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการใช้สัญลักษณ์ S เป็น 0 

กรณี นายเสกฐชนม์ เพิ่มเยาว์ รหัสนักศึกษา 645180003-3 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งม ี
รองศาสตราจารย์สมโภชน์ วีระกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก   โดยมีเหตุผลว่านักศึกษาอยู่ในระหว่าง
การเปิดธุรกิจใหม่และอยู่ในระหว่างการปรับตัว จึงไม่สามารถด าเนินการวิจัยได้เต็มศักยภาพ ทั้งนี้ ได้ผ่านความ10 

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ นักศึกษามี S สะสมจ านวน 35 หน่วยกิตจาก
ทั้งหมด 36 หน่วยกิต  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/sscus9  

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุผลที่นักศกึษาให้ข้อมูลเป็นเหตุผลส่วนตัว อย่างไรก็ตามได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว และที่ประชุมให้ขอ้คิดเห็นว่าการให้หน่วยกิต ควรให้สอดคล้อง
กับความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ด้วย  15 

มติที่ประชุม เห็นชอบการให้ S เป็น 0 ราย นายเสกฐชนม์ เพิ่มเยาว ์
 
 4.4 การใหส้ัญลักษณ์ I แก่นักศึกษา 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาการให้สัญลกัษณ์ I แก่
นักศึกษา ราย นางสาวทศวรรณ มากพันธ์ผล นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์20 

การสัตวแพทย์คลินิก รหัสนักศึกษา 656180001-0 ในรายวิชา VM058006 ภาคการศกึษาปลาย ปีการศึกษา 2568 
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน แก่นค้างพลู อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้ข้อมูลว่านักศึกษายังส่งงานไม่
ครบถ้วน จึงให้สัญลักษณ์ I ไว้ก่อน เมื่อนักศกึษาส่งงานครบแล้ว จึงจะแก้ไขเกรดในภายหลัง 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ การให้สญัลักษณ์ I รายวิชา VM058006 ภาคการศกึษาปลาย               
ปีการศึกษา 2568 ของนางสาวทศวรรณ มากพันธ์ผล 25 
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ระเบยีบวาระที่  5  เรื่องอื่นๆ 
 5.1 การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS รอบ 4 
  รองศาสตราจารย์จารุวรรณ ค าพา ได้สอบถามรองคณบดีฝ่ายวิชาการว่า ได้รับข้อมูลจากส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการว่าได้มีการประชุมการรับบคุคลเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ในระบบ TCAS รอบ 4 ในวันนี ้
ว่ามีรายละเอียดอย่างไร ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่าเป็นการประชุมในระดับมหาวิทยาลัย ในส่วนของคณะยัง5 

ไม่ได้มีการประชุม เพราะต้องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตก่อน แล้วจึงน าผลการ
ประชุมเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป 
  มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  15.20 น.     10 

 
        (นายกฤษณชยั  แก้วสกุลธรรม) 
                                                                ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
            กรรมการและเลขานุการ 
 15 
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